

## พล็อตเรื่องหนังสือ โครงการ Umay+ Money Fitness Season 2 จากทีม Plus อัลตรา

### ชื่อเรื่อง

Chameleon Style

### สมาชิกกลุ่ม

ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกการสื่อสาร  
เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. นาย กฤตพล รพีอากาศกุล 13610054
2. นาย จิรวุฒิ พุ่มชา 13610074
3. นาย ณัฏพัฒน์ โสภณนา 13610105
4. นาย ปกร ปัญญาจงถาวร 13610162

### เนื้อเรื่อง

เสียงของผู้หญิงกำลังเล่าถึง “กิ้งก่า” ว่ามันมีลักษณะอย่างไร การเปลี่ยนสีก็เพื่อให้ตัวมันอยู่รอด “กิ้ง” พนักงานสาวคนหนึ่งเพิ่งเข้ามาทำงานเพียงแค่ 2 เดือนก็ได้เลื่อนตำแหน่ง “มิ่ง” รู้ปะ ชื่อเต็มๆของ กิ้งคืออะไร...กิ้งก่าไง เมื่อก่อนมันถูกเรียกว่ากิ้งก่าเลยนะ แมงเอาตัวรอด เปลี่ยนไปมารับมือกับสถานการณ์ได้ดีมากเหมือนกิ้งก่าไม่มีผิดเลย ตอนที่เรียนอาจารย์สั่งงาน แต่พอทุกคนส่งก็โดนตีงานกลับมาหมด ยกเว้นมันเพราะว่ามันทำงานสำรวจมาแล้วงานที่มันทำสำรวจมามันดันผ่านซะงั้น เรื่องกินมันก็เตรียมตัวมาแล้ว ก่อนวันที่จะได้กินชาบูกันมันคำนวณมาแล้วว่ามันจะต้องกินเยอะมันเลยไปออกกำลังกายเพื่อวันที่กินชาบูจะได้เอาโปรตีนมาเพิ่มกล้ามเนื้อแม่งโคตรงกเลยหะ หรือเรื่องเงินมันมีเงินมาใช้ตลอดไม่ว่าจะเศรษฐกิจแบบไหนมันก็มีเงินมาซื้อของใหม่ตลอด ๆ ไม่ใช่ซื้อแค่ตัวมันเองนะมันซื้อของให้แฟนด้วย เดียวฉันจะลองไปถามมันดูว่ามันไปทำอะไรทำไมเงินมันถึงเยอะขนาดนั้น” วันต่อมาเพื่อนถามกิ้งขณะที่กิ้งกำลังเลื่อนดูของออนไลน์ “มิ่งซื้อของใหม่อีกแล้วหะ ทำได้ไงวะ เงินเดือนก็เท่ากัน กูยังใช้ไม่ค่อยพอเลย แต่มิ่งซื้ออีกแล้ว” กิ้งได้ตอบไปว่า “เพราะว่ากูทำงานเพิ่มในเวลาว่างแล้วฉันก็แบ่งเงินสำรวจไว้แล้วว่าเงินส่วนนี้ใช้จ่ายอะไรบ้าง เงินออกก็เอาเข้าธนาคารมันจะได้ดอกเบี้ยเพิ่ม เงินจากงานพิเศษก็เก็บไว้ซื้อของต่างๆ” กิ้งกำลังจะสั่งของ เพื่อนพูดว่า “มิ่งได้ข่าวยังว่ามีโรคระบาดใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้วยนะมิ่งง” ทันใดนั้นมีแจ้งเตือนไลน์กลุ่มทำงานจากบอส “เนื่องด้วยโรคโควิด-19ระบาด ทำให้เราจำเป็นต้อง WFH และตัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งนะครั้บ” หลังจากเห็นข้อความ กิ้งก็ไม่ได้สนใจและกดโอนเงินจ่ายของที่กิ้งสั่งซื้อ เพื่อนพูดขึ้นแบบตกใจว่า “เหี้ยแค่นี้ก็ไม่มีเงินจะใช้อยู่แล้ว มิ่งยังจะซื้อไอ้ใหม่อีกหะวะ” กิ้งตอบ “ยังไงกูก็ต้องซื้อของชิ้นนี้หะวะมิ่ง” เพื่อนกิ้งพูดว่า “กูรู้แหละมิ่งจะซื้อของให้แฟนมิ่ง ทำไมมิ่งไม่ห่วงตัวเองเลยวะ” กิ้งตอบด้วยความรำคาญว่า “กูจะซื้ออะไร ให้ใครมันก็เรื่องของกู” เพื่อนกิ้งตอบ “แล้วแต่มิ่งนะ ก็ขอให้อยู่รอดถึงสิ้นเดือนแล้วกัน” เพื่อนเดินออกไปแบบไม่สนใจทำหน้าที่เดิม

วันต่อมา กิ่ง ยิ้มวิ่งเอาของมาให้ผู้ชายคนหนึ่งแต่ไม่เห็นหน้าของผู้รับ แล้วพูดว่า  
“Happy Birth day นะคะ” แล้วก็เห็นเป็นหน้าของพ่อกิ่ง พ่อก็แกะของขวัญเป็นแว่นแล้วหันมา  
พูดกับลูกว่า “จะซื้อทำไม เศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ดีอยู่” กิ่งตอบ “หนูแบ่งเงินไว้แล้ว” พ่อถาม  
อีกว่า “แล้วกิ่งไม่เก็บไว้ใช้หรือลูก” กิ่งตอบด้วยใบหน้าที่ยิ้มว่า “เงินส่วนนี้หนูแบ่งเอาไว้ให้พ่อกับ  
แม่อยู่แล้ว ไม่ต้องเป็นห่วงหนู เลยเอามาให้เป็นของขวัญของพ่อ แถมของเก่ามันนานแล้ว มัว  
ด้วย อันใหม่จะได้ทำให้พ่อเห็นหน้าหนูชัดขึ้นด้วย” ยิ้ม